



ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ตามประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ อัตรา ซึ่งมีการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรที่ได้ดำเนินการสมัครตามขั้นตอนครบถ้วน และได้ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตามวัน เวลา ที่กำหนด ซึ่งได้รับเลขประจำตัวผู้สมัครและถือว่าเป็นผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เพื่อประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (การสอบข้อเขียน) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กำหนด วัน เวลา และสถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะข้างต้นนี้ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หากคุณสมบัติที่สมัครไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครจะถือว่าผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้ตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างหรือเรียกจ้างใด ๆ ทั้งสิ้น

สำหรับผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรที่ได้ดำเนินการสมัครตามขั้นตอนครบถ้วน และได้ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตามวัน เวลา ที่กำหนดแล้ว แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะตามประกาศนี้ ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิหรือเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร โปรดนำหลักฐาน ได้แก่ เอกสารการสมัครและหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ ๐๗๕ ๓๕๗ ๓๑๒ ภายในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ หากปรากฏว่าเป็น

/ผู้มีสิทธิ...

ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และไม่มีรายชื่อในประกาศฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงาน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช จะประกาศรายชื่อเป็นผู้สมัครฯ เพิ่มเติมต่อไป โดยสามารถ ตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ <https://www.opsmoac.go.th/nakhonsithammarat-news-jobs> ภายใน วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถ้าไม่ดำเนินการภายในกำหนดดังกล่าว จะไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในครั้งนี้

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ให้ผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เข้ารับการประเมินด้านความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน ตามวัน เวลา สถานที่ ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ

ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. ต้องแสดงข้อมูลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Test Kit (ATK) โดยต้องมีผลเป็นลบเท่านั้น ซึ่งได้ทำการตรวจหาเชื้อภายใน ๔๘ ชั่วโมงก่อนการสอบ และข้อมูลการได้รับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่น้อยกว่า ๒ เข็ม มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนเข้าห้องสอบในวันสอบข้อเขียน (การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑) กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ จะไม่ตัดสิทธิในการเข้าสอบฯ แต่อย่างใด

๒. ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าที่นำมาเอง ตลอดช่วงเวลาที่อยู่ในบริเวณสนามสอบ โดยเว้นระยะห่างทางสังคม และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

๓. ต้องผ่านตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเบื้องต้นก่อนเข้าสอบ ณ จุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิ โดยตั้งอยู่บริเวณประตูทางเข้าอาคารสถานที่สอบ ดังนั้น จึงขอความร่วมมือให้ผู้สมัครสอบมาถึงสนามสอบ ก่อนเวลาสอบอย่างน้อย ๔๕ นาที เพื่อดำเนินการตรวจคัดกรองตามมาตรการการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าห้องสอบ และปฏิบัติตามแนวทางอื่นๆ ที่เจ้าหน้าที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

๔. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๕. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่สอบ

๖. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ซึ่งมีรูปถ่าย และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ระบุชัดเจนเท่านั้น (ฉบับจริง) ซึ่งยังไม่หมดอายุไปในวันสอบ หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งดังกล่าวไปแสดงตนในการเข้าสอบ หัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ หรือในกรณีที่เลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครสอบ ไม่ตรงกับหลักฐานแสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ยกเว้น ในกรณีชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัครสอบไม่ตรงกับข้อมูลหลักฐานการแสดงตนเข้าห้องสอบ ผู้สมัครสอบจะต้องมีหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ไปยืนยัน มิฉะนั้น จะไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ

/๗. การเข้ารับ...

๗. การเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ผู้สมัครสอบต้องปฏิบัติ ดังนี้

๗.๑ อนุญาตให้นำสิ่งของเข้าห้องสอบได้เฉพาะ ดินสอสีดำ 2B ขึ้นไปหรือมากกว่า ยางลบดินสอ ปากกาลูกกลิ้งสีน้ำเงิน น้ำยาลบคำผิด บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ซึ่งมีรูปถ่าย และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ระบุชัดเจนเท่านั้น (ฉบับจริง) ซึ่งยังไม่หมดอายุไปในวันสอบ หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งดังกล่าวไปแสดงตนในการเข้าสอบ หัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ ทั้งนี้ หากเลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ที่ใช้ในการสมัครสอบไม่ตรงกับหลักฐานแสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากตรวจพบหลังจากเริ่มเวลาสอบแล้ว ผู้สมัครสอบรายนั้นจะต้องถูกยุติการสอบ และไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ ยกเว้น ในกรณีชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัครสอบไม่ตรงกับข้อมูลหลักฐานการแสดงตนเข้าสอบ ผู้สมัครสอบจะต้องมีหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ไปยืนยัน มิฉะนั้น จะไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ

๗.๒ ห้ามนำเครื่องมือสื่อสาร เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง อุปกรณ์ที่ใช้คำนวณได้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ นาฬิกาโทรศัพท์ (Smart Watch) รวมทั้งเอกสาร ตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ กระดาษ กระเป๋ า อาหาร เครื่องดื่ม และสิ่งอื่นใด นอกเหนือจากข้อ ๗.๑ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากพบว่าผู้ใดนำเข้าห้องสอบ จะถือว่าส่อเจตนากระทำการทุจริต จะต้องถูกยุติการสอบ และต้องนั่งอยู่ในห้องสอบนั้นจนกว่าจะหมดเวลาสอบ และกระดาษคำตอบจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน

๗.๓ ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที และจะเรียกผู้สมัครสอบเข้าห้องสอบเวลา ๐๘.๓๐ น. เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ

๗.๔ ต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบที่กำหนดไว้

๗.๕ ต้องนั่งสอบตามผังที่นั่งสอบที่กำหนดให้เท่านั้น ซึ่งจะติดประกาศไว้หน้าห้องสอบ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่นั่งสอบ หากตรวจพบหลังจากเริ่มเวลาสอบแล้ว จะต้องถูกยุติการสอบ และไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ รวมทั้งกระดาษคำตอบจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน และถูกตัดสิทธิในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓

๗.๖ ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง และคำแนะนำของหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ โดยเคร่งครัด

๗.๗ หากไปถึงห้องสอบหลังจากเวลา ๐๘.๓๐ น. จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

๗.๘ หลังจากเริ่มเวลาสอบแล้ว ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ หากผู้ใดออกจากห้องสอบก่อนเวลาดังกล่าว จะถือว่าไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ และกระดาษคำตอบจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน

๗.๙ เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ

๗.๑๐ ต้องใช้กระดาษคำตอบที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดให้โดยเฉพาะเท่านั้น

๗.๑๑ การระบายวงกลมในกระดาษคำตอบให้ปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ต้องระบายให้ดำเข้มเต็มวงกลม จะระบายไม่เต็มวง หรือใช้เครื่องหมายอื่นไม่ได้ และจะต้องใช้ดินสอที่มีความดำเท่ากับ 2B หรือมากกว่า จะใช้ดินสอที่จางกว่าที่กำหนด หรือใช้ดินสอสีอื่น หรือใช้ปากกาไม่ได้

/ (๒) ต้องระบาย...

(๒) ต้องระบายนามประจำตัวสอบในกระดาษคำตอบให้ถูกต้อง หากกระบายผิด
ระบายนาม ระบายนามด้วยปากกา หรือไม่ระบายนาม จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน

๗.๑๒ ห้ามผู้เข้าสอบคัดลอกข้อสอบ ฉีกแบบทดสอบ หรือนำแบบทดสอบหรือ
กระดาษคำตอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถือว่ากระทำการทุจริต และกระดาษคำตอบ
จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน และอาจจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

๗.๑๓ เมื่อหมดเวลาสอบ หัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ สั่งให้หยุดทำ
ข้อสอบจะต้องหยุดทันที หัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะมารับแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ
ที่นั่งสอบ และผู้เข้าสอบจะออกจากห้องสอบได้เมื่อหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว

๗.๑๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใด
มีพฤติกรรมที่สื่อไปในทางทุจริตหรือพยายามกระทำการทุจริตใดๆ ที่เป็นการรบกวนผู้สมัครสอบคนอื่นๆ
ระหว่างการสอบ ผู้นั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ หรือต้องถูกยุติการสอบ และจะออกจากห้องสอบได้
ต่อเมื่อหมดเวลาสอบ

ง) จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช และทางเว็บไซต์
<https://www.opsmoac.go.th/nakhonsithammarat-news-jobs> หัวข้อ “ข่าวสาร” เลือกหัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน”
หรือทางเว็บไซต์ <https://opsmoacnst.thaijobjob.com>

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายไกรสร วิศิษฎ์วงศ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

เอกสารแนบท้ายประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

บัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ สังกัดสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

.....

รหัสประจำตัวสอบ	คำนำหน้า	ชื่อ	สกุล
๑๐๐๑	นางสาว	นลินา	จุลเดช
๑๐๐๒	นาย	พีรวิชญ์	เกื้อกุล
๑๐๐๓	นาย	วันเฉลิม	สุรงค์ภาค
๑๐๐๔	นางสาว	ปิยะรัตน์	สุทธิพันธ์
๑๐๐๕	นางสาว	เกียรติสุดา	ลัทธิพรหม
๑๐๐๖	นางสาว	ชลดา	เหมทานนท์
๑๐๐๗	นางสาว	ขวัญฤทัย	ประกอบกิจ
๑๐๐๘	นางสาว	จันทิมา	ล่องจำ
๑๐๐๙	นาย	ประเสริฐ	ศรีบริรักษ์
๑๐๑๐	นางสาว	เบญจภา	สุขเอก
๑๐๑๑	นาง	จุฑาภรณ์	เลิศไกร
๑๐๑๒	นาย	นัทธพงศ์	ศิริกุลชัยกิจ
๑๐๑๓	นางสาว	ดวงพร	พรหมหอม
๑๐๑๔	นางสาว	กาญจนา	เหมทานนท์
๑๐๑๕	นางสาว	ปาริฉัตร	อยู่พิทักษ์
๑๐๑๖	นางสาว	กนกพร	ภาติกะโชดก
๑๐๑๗	นางสาว	ณเฮอร์ดา	ทองมัน
๑๐๑๘	นางสาว	อารดา	เลขจิตร
๑๐๑๙	นางสาว	จรรยา	ใจนันท
๑๐๒๐	นางสาว	ปรานณ์	จันทรมณี
๑๐๒๑	นางสาว	อริสรา	เรือนพรหม
๑๐๒๒	นางสาว	วิภารัตน์	ภิรมรักษ์
๑๐๒๓	นางสาว	เกษศิริรินทร์	จันชู
๑๐๒๔	นางสาว	กานติมา	ย่วนบุญหลิม
๑๐๒๕	นางสาว	แพรศิตา	เยี่ยมศิริ
๑๐๒๖	นางสาว	นิตติยา	ทองเสนอ
๑๐๒๗	นางสาว	ศศิชา	สุนรัตน์
๑๐๒๘	นางสาว	เอลิยาห์	ทองทา
๑๐๒๙	นางสาว	ณิชชา	ใหม่ละเอียด
๑๐๓๐	นางสาว	วาสนา	บานเย็น
๑๐๓๑	นาง	ปิยพร	อมรวัฒน์
๑๐๓๒	นางสาว	กวีณา	บัวบรรจง

รหัสประจำตัวสอบ	คำนำหน้า	ชื่อ	สกุล
๑๐๓๓	นาย	สรวิชญ์	สงบำเพ็ญ
๑๐๓๔	นางสาว	ภูชิสา	อุปกลิน
๑๐๓๕	นางสาว	กนกวรรณ	ศรีวิสุทธิ
๑๐๓๖	นาย	ณัฐพงศ์	ลิ้มอรุณ
๑๐๓๗	นาง	ปัญญิตา	ศิริรัตน์
๑๐๓๘	นางสาว	กุลธิดา	พิชัยฤกษ์
๑๐๓๙	นาย	ณัฐพันธุ์	ลิ้มอรุณ
๑๐๔๐	นางสาว	อริญชัย	ณัฐวรรธนะ
๑๐๔๑	นางสาว	ชญานี	ปรีชา
๑๐๔๒	นางสาว	สาวิตรี	สมมุง
๑๐๔๓	นางสาว	ปาริชาติ	หมานมานะ
๑๐๔๔	นางสาว	ชนิดา	บุญนาคแก้ว
๑๐๔๕	นางสาว	รุจิรา	ทวิเมือง
๑๐๔๖	นางสาว	อัจฉรี	แก้วภักดี
๑๐๔๗	นางสาว	กมลลักษณ์	มรรคเจริญ
๑๐๔๘	นาย	กฤษฎากร	ดาวดึง
๑๐๔๙	นางสาว	ธรรศจรัส	บุญไกร
๑๐๕๐	นาย	ปณตพล	ศิริศักดิ์วัฒนา
๑๐๕๑	นาย	ชินวัฒน์	พฤกษ์พนม
๑๐๕๒	นางสาว	สุจินต์	ชาวสังข์
๑๐๕๓	นางสาว	ธิดารัตน์	ขนอม
๑๐๕๔	นาย	รุจิรา	นวลพุ่มรักษ์
๑๐๕๕	นางสาว	อนงค์นาถ	ทับทอง
๑๐๕๖	นาย	อรรถพล	เพ็งแก้ว
๑๐๕๗	นางสาว	นพมลลิตี	ทับธานี
๑๐๕๘	นางสาว	ปาณิสรา	โพธิภักดี
๑๐๕๙	นางสาว	ปณาลี	ไชยศรี
๑๐๖๐	นางสาว	ภัทรวดี	บุรณพงษ์ทอง
๑๐๖๑	นางสาว	ศศิกัญญา	ไทยกลาง
๑๐๖๒	นางสาว	พัชรินญา	อ้อยเหม็น
๑๐๖๓	นาง	เกวลิน	มนต์แก้ว
๑๐๖๔	นางสาว	จิรัฐติกาล	อินทร์ชู
๑๐๖๕	นางสาว	ปิยะวรรณ	สังข์อ่อน
๑๐๖๖	นาย	อัครพล	ยินเจริญ
๑๐๖๗	นางสาว	ศิริกัญญา	พงศ์พิทยาอุท
๑๐๖๘	นางสาว	สุนันทา	สมบุญ
๑๐๖๙	นางสาว	ภัทรานิชฐ์	สรรพพันธ์

รหัสประจำตัวสอบ	คำนำหน้า	ชื่อ	สกุล
๑๐๗๐	นางสาว	สุนิสา	นันธิโย
๑๐๗๑	นางสาว	นารีรัตน์	มุนีจักร์
๑๐๗๒	นางสาว	ปานรวี	สุขยามผล
๑๐๗๓	นางสาว	ปาริชาติ	ใจดำรงค์
๑๐๗๔	นางสาว	ณัฐกมล	สีแก้ว
๑๐๗๕	นางสาว	ศยามล	ชูไกรไทย
๑๐๗๖	นาย	วัชรินทร์	คงทอง
๑๐๗๗	นาย	นนทกร	เพ็งสุทธิ
๑๐๗๘	นางสาว	จิราพัชร	สวัสดิ์
๑๐๗๙	นางสาว	ชฎาทิพย์	รัตนโชติ
๑๐๘๐	นางสาว	เพชรรัตน์	แว่นแก้ว
๑๐๘๑	นางสาว	กิตติภา	ท่าไทย
๑๐๘๒	นางสาว	ธีรดา	สันหมาน
๑๐๘๓	นางสาว	ภัทรมน	แก้วมณี
๑๐๘๔	นางสาว	วงเดือน	สมวงศ์
๑๐๘๕	นางสาว	กณิกนันต์	บัวทอง
๑๐๘๖	นางสาว	นันทน์ภัส	เพชรวรรณ
๑๐๘๗	นางสาว	จุฬาลักษณ์	ทองพิจิตร
๑๐๘๘	นาย	พลิชรุ์	กองผล
๑๐๘๙	นางสาว	อุทัยรัตน์	จรงค์ษ์
๑๐๙๐	นาย	แสนภูมิ	บุญล้ำ
๑๐๙๑	นางสาว	นภัสวลัย	ทิพย์ศุภลักษณ์
๑๐๙๒	นาย	ชิงชัย	ชูแก้ว
๑๐๙๓	นาง	ศรัญญา	มากจังหวัด
๑๐๙๔	นางสาว	กัลยาณี	ศรีจันทร์
๑๐๙๕	นางสาว	มัญญา	อึ้งปกรณ์แก้ว
๑๐๙๖	นางสาว	กชวรรณ	ธฤทธิ
๑๐๙๗	นางสาว	จุฑามาศ	ยี่มี
๑๐๙๘	นางสาว	ภัสรา	ใจห้าว
๑๐๙๙	นางสาว	กษมาพร	จันทร์พงษ์
๑๑๐๐	นางสาว	วาริพร	ลัดดาชัยวงศ์
๑๑๐๑	นางสาว	ฐิติพร	แก้วหนูนา
๑๑๐๒	นาย	คมสันต์	ขวัญเมือง
๑๑๐๓	นางสาว	ตรีวิมล	ร่มมน
๑๑๐๔	นางสาว	ปาไลตา	แก้วมีบุญ
๑๑๐๕	นางสาว	เบญจมาศ	ประพันธ์
๑๑๐๖	นางสาว	ภัทร์จริญา	จันทร์ยาภรณ์

รหัสประจำตัวสอบ	คำนำหน้า	ชื่อ	สกุล
๑๑๐๗	นางสาว	มนทาทิพย์	ทองเทพ
๑๑๐๘	นางสาว	ปัทมธร	รักษทอง
๑๑๐๙	นางสาว	เสาวลักษณ์	บุญคล่อง
๑๑๑๐	นางสาว	อสมมา	วิทย์ธาดา
๑๑๑๑	นางสาว	รุจามา	จอมพงษ์
๑๑๑๒	นาย	เสฏฐวุฒิ	ธรรมชาติ
๑๑๑๓	นาย	ณัฐพงศ์	แก้วเฉย
๑๑๑๔	นางสาว	วริศรา	จินดาพรรณ
๑๑๑๕	นางสาว	ปารมิตา	พงศ์สวัสดิ์
๑๑๑๖	นางสาว	กนกอร	หมวดแก้ว
๑๑๑๗	นาย	สัมพันธ์	เรืองชนาบ
๑๑๑๘	นาง	ดาราพรรณ	ศิริสมบัติ
๑๑๑๙	นางสาว	ศศิภา	หวังแก้ว
๑๑๒๐	นางสาว	ชลกานต์	ปราบกรี
๑๑๒๑	นางสาว	ณัฐวุฒิ	ลุยจันทร์
๑๑๒๒	นางสาว	มาลินี	ก่งอุบล
๑๑๒๓	นาง	จินตนา	ธาระปรีชากุล
๑๑๒๔	นางสาว	ศุทธิณี	สุขจ้อง
๑๑๒๕	นางสาว	พรชนก	กาลจิตรี
๑๑๒๖	นางสาว	สุภาวดี	อินทร์ชลีบ
๑๑๒๗	นางสาว	นงเยาว์	ไชยมุติ
๑๑๒๘	นางสาว	ทาริกา	ยอดบุญ
๑๑๒๙	นาย	กิตติรัตน์	สุขเกิด
๑๑๓๐	นางสาว	กมลชนก	ส่องแก้ว
๑๑๓๑	นางสาว	ทัศนีย์	ชลสงคราม
๑๑๓๒	นางสาว	หทัยกาญจน์	รอดช่วย
๑๑๓๓	นางสาว	โคภิชรุ์	เพชรประสิทธิ์
๑๑๓๔	นางสาว	นันทพัทธ์	บัวแสง
๑๑๓๕	นางสาว	ยุพมาศ	สุกใส
๑๑๓๖	นางสาว	เบญญาพร	ยาไชยบุญเรือง
๑๑๓๗	นางสาว	อันนิยา	รักนิยม
๑๑๓๘	นาย	จรรุญ	พลายด้วง

รายละเอียดกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัดสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

เลขประจำตัวสอบ	วัน-เวลา/สถานที่เข้าสอบ	การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
๑๐๐๑-๑๑๓๘	วันอาทิตย์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	<ul style="list-style-type: none"> - แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ปี ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - พระราชบัญญัติ ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ และกฎของพนักงานราชการ - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ - ความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสถานการณ์ปัจจุบัน

